



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ  
เรื่อง กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  
(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ตามที่จังหวัดสกลนคร ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส  
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นตำแหน่งว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุข) ระดับอาวุโส ตำแหน่งเลขที่ ๗๒๕๑๙  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านภูวน้อย ตำบลคำบ่อ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน ๓ ราย ดังนี้

๑. นางอุบลรัตน์ พลไชย ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงาน-  
สาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบ่ออรั้งโคกสีนวล ตำบลบงใต้ สำนักงานสาธารณสุข  
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร (ปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสี ตำบลโคกสี สำนักงาน  
สาธารณสุขอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร)

๒. นายชัยณรงค์ ศรีเชียงใหม่ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(เจ้าพนักงาน  
สาธารณสุข) ระดับชำนาญงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองท่อม ตำบลปลาไหล สำนักงานสาธารณสุข  
อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (ปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านจำปาทอง ตำบลหนองลาด  
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร)

๓. นายสุรชัย คำภูษา ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิ  
และองค์กรวม โรงพยาบาลวชิรเมธี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกบุคคลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และได้บุคคลที่มีความรู้  
ความสามารถ และเหมาะสมกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง คณะกรรมการคัดเลือกฯ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก  
วัน เวลา และสถานที่ ในการคัดเลือก ดังนี้

#### วิธีการคัดเลือก

คัดเลือก โดยวิธีการสัมภาษณ์ และ แสดงวิสัยทัศน์ ในวันที่ ๒๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
เวลา ๑๓.๓๐ น ณ ห้องประชุม ขัณฑ์ภูษี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

คณะกรรมการคัดเลือกฯ จะคัดเลือกโดยวิธีการสัมภาษณ์ และ แสดงวิสัยทัศน์ โดยพิจารณาจาก  
องค์ประกอบ ดังนี้

๑. ความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณวุฒิ  
การศึกษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ และความชำนาญในการปฏิบัติงานด้านนั้น ซึ่งอาจพิจารณาจากข้อมูลการประเมินผล  
การปฏิบัติงานประจำปีของข้าราชการผู้นั้นในระยะเวลาที่ผ่านมา (๒๐ คะแนน)

๒. ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งให้พิจารณา โดยคำนึงถึงระยะเวลาดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะ  
แต่งตั้ง หรือสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง  
(๒๐ คะแนน)

๓. การปฏิบัติตน เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงความประพฤติ การรักษาวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน การอุทิศตนให้กับราชการ ( ๒๐ คะแนน )

๔. ผลงานหรือผลการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาโดยคำนึงถึงคุณภาพของผลงาน หรือผลการปฏิบัติงาน ประโยชน์ของผลงานต่อราชการ วงการวิชาการ หรือวิชาชีพ (๓๐ คะแนน)

๕. เกณฑ์อื่นๆ เช่น ภาวะผู้นำ มนุษย์สัมพันธ์ ความเสียสละ ( ๑๐ คะแนน )

คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ จะพิจารณาจากใบสมัคร ผลงาน ประวัติการรับราชการ ทั้งนี้ อาจใช้วิธีสัมภาษณ์หรือใช้วิธีการอื่นใดเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของผู้สมัครตามที่ได้ประกาศไว้ในประกาศรับสมัครก็ได้ ทั้งนี้ ผู้ผ่านการคัดเลือกต้องได้คะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสมิต ประสันนการ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร

ประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”